

ข่าวสาร 4PW เพื่อ “สานพลังปัญญา สร้างสรรค์นโยบายสาธารณะ”  
4PW คือ กระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนฐานปัญญา: Participatory Public Policy Process based on Wisdom



เกาะติด

# 4PW

ฉบับที่ ๙  
ปี ๒๕๖๐



สำนักงานคณะกรรมการ  
สุขภาพแห่งชาติ



## 'Roadshow นโยบายสาธารณะฯ' สำเร็จท่วมท้น ภาคีเครือข่าย ๔ ภาค สอดประสานทำแผนขับเคลื่อน



ผ.พ.พลเดช ปิ่นประทีป  
เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ



“การทำให้นโยบายต่างๆ ของประเทศนี้ มีมิติของความห่วงใยต่อสุขภาพ หรือ Health in All Policies จะต้องสานพลังให้เกิดความร่วมมือจากทุกฝ่าย โดยเฉพาะภาคประชาชน ที่จะต้องมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการพัฒนาโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม” นพ.พลเดช ปิ่นประทีป กล่าว

คาราวาน ๔ ภาค ใน ๕ เวทีหลัก มีผู้แทนจาก ๗๕ จังหวัด ๘๗๕ คนเข้าร่วม ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ ทั้ง ๔ ประเด็น อันได้แก่ ๑.น้ำดื่มปลอดภัยสำหรับประชาชน ๒.การจัดการและพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุมชน และเมืองเพื่อสุขภาวะ ๓.การสร้างเสริมสุขภาวะเด็กปฐมวัยด้วยการบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม และ ๔.สานพลังปราบปรามยาเสพติดโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ซึ่งทุกประเด็นเป็นสถานการณ์ร่วม ที่ทุกจังหวัดให้ความสำคัญ และมีหน่วยงานองค์กรภาคีต่างๆ ในจังหวัดต่างๆ ดำเนินการอยู่แล้ว โดยเวทีขับเคลื่อนในระดับนโยบายที่จัดขึ้นนี้ จะช่วยเสริมแรงเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

โดยในทุกเวที มีกระบวนการระดมความคิดเห็นขององค์กรภาคีในพื้นที่ เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ในแต่ละจังหวัด ทำให้เกิดกระบวนการวิเคราะห์และกำหนดเป้าหมายการขับเคลื่อนงานในระดับจังหวัดร่วมกัน และฉายภาพความสำเร็จที่จะเกิดขึ้น เมื่อแต่ละจังหวัดทำงานแบบเชื่อมโยงประสาน ข้ามพรมแดนระหว่างหน่วยงาน ซึ่งกระบวนการนี้ จะทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมาจับไม้จับมือกันทำงานต่อไป

ปิดฉากอย่างงดงามพร้อมด้วยความสำเร็จอย่างท่วมท้น สำหรับ Road show : นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม “จากมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติสู่การปฏิบัติในพื้นที่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม” ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) นำโดย นพ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติยกคาราวานไปเชื่อมต่อ พร้อมทั้งเสริมแรงให้กับองค์กรภาคีเครือข่าย



สุทธพงษ์ วสุโสภาพล  
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

ภาพความร่วมมือไม่ร่วมมือ รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และมิตรภาพของตัวแทนหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ คือรูปธรรมความสำเร็จที่จับต้องได้โดยไม่อาจปฏิเสธที่ก่อให้เกิดบรรยากาศของการ “สานพลัง” อย่างพร้อมหน้าพร้อมตา ที่เต็มไปด้วยความชื่นมื่น

สุทธพงษ์ วสุโสภาพล ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และผู้อำนวยการสำนักขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม หนึ่งในกำลังหลักที่ร่วมคาราวาน Roadshow ทั้ง ๔ ภาค สรุปภาพรวมของทั้ง ๕ เวทีว่า “ได้รับความสนใจจากภาคีเครือข่ายที่อยู่ในพื้นที่เป็นอย่างดี” *“message หลักที่เราสื่อสารในแต่ละเวทีเป็น*

การสื่อสารในกระบวนการเดียวกัน **หนึ่ง** คือ การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม **สอง** คือ ใช้มิติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ ทั้ง ๔ ประเด็น และ **สาม** เชื่อมต่อกลไกหน่วยงานองค์กรภาคีในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับมิติเหล่านั้น” สุทธิพงษ์ ระบุ

ส่วนของการดำเนินการในขั้นต่อไป จะมีการสร้างทีมกระบวนการขับเคลื่อน และการติดตามความก้าวหน้าแบบเสริมพลังในระดับพื้นที่ร่วมกัน การขยายผลในรูปแบบต่างๆ ที่แต่ละจังหวัดได้ร่วมกันออกแบบ และนำผลไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๑๐ ต่อไป

## ‘สานพลัง’ ภาคีเครือข่าย สร้างมิติใหม่ในการแก้ปัญหาสุขภาพ

มิติปัญหาซับซ้อนและหลากเสียงสะท้อนในการแก้ปัญหาของภาคีเครือข่าย ๑๑ จังหวัดภาคกลางและตะวันตก “จุดประกาย” ให้เกิดการสานพลังความร่วมมือสร้างสังคมสุขภาพ ตามวัตถุประสงค์ของการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การปฏิรูปสังคมด้วยกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานปัญญา” เมื่อวันที่ ๕-๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จังหวัดนครปฐม เพื่อหนุนเสริมการขับเคลื่อน **มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๙** ไปสู่การขับเคลื่อนในระดับพื้นที่

สุทธพงษ์ วสุโสภาพล ผู้อำนวยการสำนักขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม กล่าวว่า เวทีภาคกลาง นับเป็นการประชุมระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๕ เพื่อหนุนเสริมการขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสาธารณะในพื้นที่ โดยมีเป้าหมาย ๓ ประการ คือ ๑.บูรณาการการทำงานร่วมกันแบบเครือข่าย ๒.สร้างความเป็นเจ้าของประเด็นปัญหาและมองความสำเร็จร่วม ๓.ระดมความคิดแก้ไขปัญหา เกิดความก้าวหน้า มีข้อเสนอแนะ และปรับปรุงวิธีการทำงาน สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน สอดรับกับพื้นที่

“การทำงานภายใต้ฐานทุนเดิมที่มีอยู่ในจังหวัด จะมีพลังมากขึ้น เมื่อมีเพื่อนมาร่วมงาน ยกกระดับจาก **หุ้นส่วนการทำงาน** สู่การเป็น **เจ้าของร่วมกัน** วันนี้เราเริ่มต้นที่ ๔ ประเด็น ต่อไปก็มีประเด็นอื่นๆ อีก ซึ่งกลไกพื้นที่ก็อาจนำวิธีการนี้ไปขับเคลื่อนประเด็นต่างๆ ได้อีก”

ในเวที ได้เชิญหน่วยงานหลักที่เป็นผู้พัฒนาประเด็นมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๙ มาเป็นผู้นำเสนอข้อมูล พร้อม “อัพเดท” ความคืบหน้าให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ก่อนจัดกลุ่มย่อย ‘ระดมสมอง’ ตามภาคีเครือข่ายทั้ง ๑๑ จังหวัด เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ บูรณาการแผนงาน โดยมีเป้าหมายหนึ่งเดียวคือ สุขภาวะที่ดีของประชาชนในพื้นที่

**สันติ จิยะพันธ์** สมัชชาสุขภาพจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มองว่า ข้อจำกัดอย่างหนึ่งในการทำงาน คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่ง ยังไม่เข้าใจแนวคิดการแก้ปัญหาของภาคประชาชน จึงไม่ร่วมสานพลังเท่าที่ควร เช่นเดียวกับชุมชนเจ้าของปัญหา ถ้าไม่ลุกขึ้นมาทำงาน รอคอยแต่ความช่วยเหลือ คงไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง

**เกรียงไกร ชีช่วง** เครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม **จังหวัดราชบุรี** มองว่า แรงบีบคั้นทางด้านเศรษฐกิจ ทำให้ทุกคนลืมเรื่องสุขภาพของตัวเอง ซึ่งหลังจากนี้ ต้องบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน ทั้งกลไกภาคเอกชน สื่อมวลชน จังหวัด และภาคประชาชน เพื่อรณรงค์แก้ปัญหาาร่วมกัน

**เรณู แก้วนิลทอง** สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) นครปฐม กล่าวว่า



สันติ จิยะพันธ์  
สมัชชาสุขภาพจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“ข้อจำกัดอย่างหนึ่งในการทำงาน คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่ง ยังไม่เข้าใจแนวคิดการแก้ปัญหาของภาคประชาชน จึงไม่ร่วมสานพลังเท่าที่ควร เช่นเดียวกับชุมชนเจ้าของปัญหา ถ้าไม่ลุกขึ้นมาทำงาน รอคอยแต่ความช่วยเหลือ คงไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง”

ทาง สสจ. ได้เชิญทุกภาคส่วนร่วมกันวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็ก จังหวัดนครปฐม ปี ๒๕๖๐-๖๔ โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ เยาวชนในจังหวัดของเราต้องมีสุขภาพดีทั้ง EQ และ IQ มีวินัย มีคุณธรรม ก้าวสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ

**ด้าน พงษ์ภัทร หงส์สุขสวัสดิ์** สมาคมผู้บริโภคภาคตะวันตก จังหวัดสมุทรสงคราม ระบุว่า ในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคมนี้ สภาผู้บริโภคจังหวัดสมุทรสงครามจะเป็นหลัก ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้ง สสจ. อปท. ทำแผนที่ผู้นำทีมในจังหวัด โดยมีอาสาสมัครพื้นที่ละสองคน ออกแบบสำรวจและวิธีการเก็บข้อมูลร่วมกัน

พูดได้ว่าเวลา “2 วัน - 1 คืน” ที่ภาคีเครือข่ายพื้นที่ภาคกลาง ๑๑ จังหวัด มาหนักกำลัง ความคิด สติปัญญา เพื่อนำประเด็นนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพไปขับเคลื่อนสู่ภาคปฏิบัติ ถือว่าคุ้มค่า และแน่นอนว่า ทุกๆ ประเด็นที่มีความคืบหน้า จะได้มารายงานใน การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๑๐ ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ นี้